

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP QUANH BÉ - NGÀY 20/11**  
**CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ NGHỀ DỊCH VỤ**

Nội dung	Thời gian	Thứ 2	Thứ 3
Đón trẻ, chơi		Cô đón trẻ. Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định, cô cho trẻ xem Trò chuyện về cách quan tâm, chia sẻ, trẻ có ý thức tự giác giúp đỡ người khác	
Thể dục buổi sáng	80 - 90'	<p><b>* Nội dung:</b>  Hô hấp: Thổi nơ  Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước...  Lưng, bụng: Quay sang trái, sang phải kết hợp 2 tay chống hông  Chân: Nhún chân  Vận động theo nhạc vào thứ 3,5</p>	<p><b>* Mục tiêu:</b>  Trẻ biết tập đúng các động tác thể dục, nghe nhạc và vận động theo cô.  <b>* Chuẩn bị</b>  Các động tác thể dục  Sân tập sạch sẽ  Hoa tay</p>
Hoạt động học	30 - 40'	<p align="center"><b>Thể dục</b></p> <p>Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát  Trò chơi: Ai nhanh nhất</p>	<p><b>KPXH</b></p> <p>Trò chuyện về nghề dịch vụ</p>
Hoạt động chơi ngoài trời	30 - 40'	<p>` Quan sát: Trang phục của bác sỹ, nhà xây, rau cải canh...  ` Hoạt động trải nghiệm: Làm quả còn, đan sọt  ` Trò chơi: Kéo sợi, cáo ơi ngủ à, người tài xế giỏi, bắt chước tạo dáng,  ` Chơi theo ý thích: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi ở góc vận động, chơi với</p>	
Chơi hoạt động ở các góc	40 - 50'	<p><b>* Nội dung:</b>  Góc phân vai: Bán hàng, nấu ăn  Góc xây dựng: Xây dựng bệnh viện  Góc tạo hình: Vẽ, cắt dán đồ dùng của nghề thợ may, bán hàng, thợ làm đầu...  Góc âm nhạc: Hát, múa các bài hát trong chủ đề.</p>	<p><b>* Mục tiêu góc chơi:</b>  Trẻ biết bắt chước công việc của bác bán hàng, bác nấu ăn...  Trẻ biết xây dựng công trình của bé.  Trẻ biết vẽ, xé dán, cắt dán dụng cụ của nghề xây dựng, nghề thợ mộc...  Trẻ biết hát, múa, sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo tiết tấu chậm, tiết tấu phối hợp các bài hát trong chủ đề</p>
Ăn trưa	60 - 70'	Cô cho trẻ vệ sinh ăn trưa, chia cơm cho trẻ ăn đúng giờ, trẻ ăn ngon miệng đủ	
Ngủ trưa	140 - 150'	Cô cho trẻ kê phân, rải chiếu, xếp gối, cho trẻ nằm vào chỗ, cô đóng cửa	
Ăn bữa phụ	20 - 30'	Cô cho trẻ đi vệ sinh cá nhân rửa mặt, rửa tay và cho trẻ ăn bữa phụ,	
Chơi hoạt động theo ý thích	70 - 80'	<p>Hoạt động phòng thư viện  Thực hành: Gấp chăn  Nêu gương cuối ngày</p>	<p>Hoạt động phòng âm nhạc  Nêu gương cuối ngày</p>
Chơi trong giờ trả trẻ	60 - 70'	Cho trẻ vệ sinh cá nhân, QS hình ảnh trao đổi với phụ huynh về tình hình	giữ gìn và bảo vệ sách, cho trẻ xem của trẻ, trả trẻ.

**Thời gian thực hiện chủ đề lớn: 4 tuần, từ ngày 11/11 đến ngày 06/12/2024**

**Tuần 4: Từ ngày 02/12 đến ngày 06/12/2024**

**Giáo viên dạy sáng: Lò Thị Diên**

**Giáo viên dạy chiều: Cà Thị Thanh**

Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
về các hoạt động của một số nghề dịch vụ trong xã hội. Giới thiệu các góc chơi. khi gặp khó khăn, thực hành giúp đỡ bạn. Cô điểm danh trẻ.		
<b>* Tổ chức hoạt động:</b>		
Khởi động: Cô cho trẻ đi chạy kết hợp các kiểu đi thành vòng tròn, sau đó chuyển đội hình thành hàng dọc-> hàng ngang giãn cách đều Trọng động: Cô cho trẻ tập các động tác: Hô hấp - tay - lưng, bụng - chân Tập 2 lần x 8 nhịp Hồi tĩnh: Cho trẻ chơi chim bay, cò bay và đi nhẹ nhàng vào lớp Trẻ nghe nhạc và vận động nhịp nhàng cùng cô		
<b>Văn học</b> Thơ: Chiếc cầu mới	<b>Toán</b> Tách, gộp nhóm đối tượng có số lượng 7	<b>Âm nhạc</b> NDTT: Biểu diễn văn nghệ NDTT: NH: Xe chỉ luân kim TCÂN Ai nhanh nhất
tung bóng, chạy tiếp cờ... cát, nước, các vật liệu ngoài thiên nhiên...		
<b>* Chuẩn bị:</b> Xi măng, xô chậu, xoong, nồi Khối gỗ, nút nhựa, gạch nhựa bộ xếp nút, cây hoa, hàng rào... Giấy gam, bút sáp màu, giấy màu kéo, keo dán, tờ đóc lịch cũ, khăn lau tay. Xác xô, bộ gõ, phách tre, trống, ô múa...	<b>* Tổ chức hoạt động:</b> Cô cho trẻ chơi tung còn về các góc, cô giới thiệu các góc, cho trẻ gọi tên các góc chơi, cho trẻ lấy ký hiệu cài vào góc chơi. Trẻ về góc lấy đồ chơi ra chơi, nhắc trẻ sử dụng ĐĐĐC đúng cách Cô bao quát động viên khuyến khích trẻ thể hiện đúng vai chơi của mình, giúp đỡ trẻ khi gặp khó khăn, gợi ý trẻ liên kết các góc chơi Cô đi nhận xét từng góc chơi, tập trung trẻ về góc có nhiều sản phẩm mới, sáng tạo, trẻ cùng quan sát và nhận xét.	
chất, ăn không nói chuyện, không làm rơi vãi cơm.		
để tạo không khí yên tĩnh cho trẻ ngủ, quan tâm đến những trẻ khó ngủ		
động viên trẻ ăn hết suất, không nói chuyện, cười đùa trong khi ăn		
TC mới: Chạy nhanh lấy đúng Chơi theo ý thích ở các góc Nêu gương cuối ngày	Cho trẻ sử dụng các vật liệu để tạo ra một số hình hình học. Ôn tách gộp trong phạm vi 7 Nêu gương cuối ngày	Dạy trẻ đọc đồng dao " Dích dích dắc dắc". Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi Nêu gương cuối tuần
sách về chủ đề nghề nghiệp,	thực hành giờ sách từng trang, cho trẻ chơi tự do ở các góc	

**KÝ DUYỆT**

**Quàng Thị Cường**